



ประกาศศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหามาจากหมอกควันองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามาจากหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ปี ๒๕๖๔
(ห้ามเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)

ด้วยในห้วงระยะ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน ของทุกปีมักจะมีปัญหา สภาพอากาศแห้งแล้ง และมีลมกรรโชก และปรากฏว่าจะมีการจุดไฟเผาต่อซึ่งข้าวสุกกลามเป็นบริเวณกว้างอยู่เป็นประจำทุกปี สร้างความเดือดร้อนและก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สินบ้านเรือนของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะเข้าระงับดับไฟดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการมิให้เกิดความเสียหายจากมลพิษจากหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่ง ตลอดจนเพื่อให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม จึงกำหนดมาตรการดังนี้

๑. การเผาขยะ เศษกิ่งไม้ใบไม้ และการเผาในที่โล่งทุกชนิดพื้นที่ชุมชน ก่อเหตุรำคาญต้องระงับโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือ ปรับไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐)

๒. ในห้วงก่อนหลัง วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดหากมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเผาวัชพืชในที่ดินทำกิน ขอให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวจัดแนวกันไฟพร้อมแจ้งขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันในพื้นที่ เพื่อประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมิให้เกิดการลุกลามเข้าไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติและไฟลุกลามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๓๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ)

๓. ในห้วงก่อนและหลัง วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่าพื้นที่ใดมีไฟและเกิดจุดความร้อน (Hotspot) ขึ้น ให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้บริหารส่วนองค์กรส่วนท้องถิ่น ที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้น และนายอำเภอ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อรายงานสถานการณ์พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไป

๔. ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การจัดระเบียบการเผาเตรียมพื้นที่ทำกินเจ้าของที่ดินจะต้องขออนุญาตนายอำเภอท้องถิ่น และห้ามไม่ให้ไฟลุกลามเข้าพื้นที่ป่า หากลุกลามเข้าเขตป่าจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดหากพบไฟไหม้ป่าเกิดขึ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม